



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

## สมาชิกรัฐสภาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งให้รัฐบาลใหม่ของไทยทำตามสัญญาแห่งความเปลี่ยนแปลง และ ปฎิบัติประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เคารพสิทธิของทุกคน

จากการ์ตาม, 25 สิงหาคม 2566 - สมาชิกัฐสภาจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้อนรับกับการแต่งตั้งนาย เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลยึดเยื้อยาวนานนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป ในเดือนพฤษภาคม 2566 และกระตุ้นให้ใช้ความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่บรรลุสัญญาแห่งความเปลี่ยนแปลง ที่ได้ให้ไว้ หลังจากประเทศเผชิญกับความตกต่ำทางประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเวลาหลายปี

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR) ยังคงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาเชิงระบบซึ่งเป็นภาระก้ำกั้ให้กับกรอบกฎหมายและสถานการณ์ทางการเมืองในไทยในปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางความเป็นตัวแทนตามเจตจำนงของประชาชนอย่างสมบูรณ์ แต่ยังเสียเวลาและทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

*“เป็นที่น่ากังวลว่าระบบการเมืองปัจจุบันในประเทศไทยยินยอมให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งถูกกีดกัน ออกจากการร่วมรัฐบาล ความลำเอียงของระบบปรากฏให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นการปฏิรูปทั้งระบบจะต้องเกิดขึ้นเพื่อ เปลี่ยนหัวอำนาจ สิ่งสำคัญในกรณีนี้คือการทบทวนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ร่างโดยคณะรัฐประหาร การ แก้ไขใด ๆ ควรจะมุ่งไปสู่การก่อร่างสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย”* ชาร์ลส์ ซานติเอโก (Charles Santiago) ประธาน ร่วมของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนและอดีตรัฐสภามาเลเซียกล่าว

รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้รัฐสภาเป็นระบบ 2 สภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา 250 คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดย ทหาร ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิก ทั้งหมด เป็นที่น่าเสียดายว่า บทบาทยุทธศาสตร์และอิทธิพลของทหาร ในการเมืองไทยได้กัดเซาะประชาธิปไตยของประเทศ ไทยเผชิญกับ การรัฐประหารอยู่หลายครั้ง ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และขัดขวางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 และรัฐบาลที่ถูกครอบงำ โดยทหารหลังจากนั้น มาตราการล่าหลังต่าง ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อกดทับเสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพการชุมนุม และการ สมาคม ปัญหาเหล่านี้นำมาสู่ การชุมนุมใหญ่ หลายครั้งในช่วงปี 2563 ถึง 2564

เป็นที่ชัดเจนในผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เสียงส่วนมากของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงออกว่าพวกเขาไม่รับรองคณะทหารอีกต่อไปผ่านบัตรเลือกตั้ง

*“รัฐบาลใหม่ไม่ควรเสียเวลาในการจัดตั้งการปฏิรูปเพื่อทำให้ความปรารถนาของประชาชนเป็นจริง ประเด็นสำคัญในวาระนี้ควร เป็นการฟื้นฟูและสร้างประชาธิปไตยและสถาบันหลักของประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ ทำให้ทหารออกจากการเมือง แก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และชดใช้ความอยุติธรรมทั้งหมดที่ได้กระทำต่อประชาชน”*



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

“พวกเราสนับสนุนธรรมาภิบาลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พลเมือง สำหรับประเทศไทย การปฏิรูปที่สำคัญคือการกระจายอำนาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น หนทางนี้จะทำให้บริการต่าง ๆ ของรัฐถูกปรับให้ตรงกับความต้องการและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น” ชานติเอโก้ กล่าว

ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายมหาศาล ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศมานานหลายปีได้ส่งผลกระทบต่อ ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ที่ขยายกว้างขึ้นในประเทศที่มี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ความมั่งคั่งยังคงอยู่ในมือของคนเพียงหยิบมือที่มีอำนาจ และผลักดันกลุ่มคนด้อยโอกาสไปอยู่ชายขอบ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับรัฐบาลใหม่ในการเริ่มต้นยุคของความก้าวหน้าโดยทันที ยุคสมัยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน